

การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาค ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา

นำเสนอเมื่อ : 6 ธ.ค. 2560

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 7909
การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาค ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๔/ว ๗/๒๕๖๐



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาค ครั้งที่ ๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการจัดการประกวดฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายส่งเสริมความก้าวหน้า
ในวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกตำแหน่ง/สายงาน สำหรับผู้มีผลงานดีเด่น
ที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการและบุคคลทั่วไป
รวมทั้งสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาคนให้มีประสิทธิภาพ และเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชนได้รับทราบ
และได้จัดประกวดอย่างต่อเนื่องทุกปี นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และ
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดำเนินการประชาสัมพันธ์การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น
ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาค ครั้งที่ ๗
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้หน่วยงานและบุคลากรในสังกัดทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามปฏิทิน
การดำเนินการจัดการประกวดฯ ที่เจ้าภาพการจัดการประกวดแต่ละภูมิภาคกำหนด (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)
และสามารถดาวน์โหลดเอกสารหลักเกณฑ์การประกวดแต่ละประเภทรางวัล หรือติดตามข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์การประกวดระดับภาคได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.obecawards.net ของแต่ละภูมิภาค

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัมพร พินะสา)

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักษาการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๕๑ โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๒๘๐๔

ที่มา [สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ วันพุธ ที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560](#)